

Số: 49 /BC-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

Về việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện nội dung Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh xin trả lời như sau:

1. Câu hỏi: Cử tri xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, phản ánh:

a) Bến phà Ngã 5 Vàm Bướm nối liền giữa xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình và xã An Xuyên, thành phố Cà Mau có lưu lượng người qua lại rất đông, nhất là học sinh; hiện nay, bến phà này chưa được cấp phép hoạt động do chưa được UBND tỉnh xem xét, bổ sung quy hoạch. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng thống nhất giữa UBND thành phố Cà Mau và UBND huyện Thới Bình sớm cấp phép cho bến phà được hoạt động hợp pháp, tạo điều kiện cho người dân được thuận tiện qua lại bến phà này.

Trả lời: UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 phê duyệt Quy hoạch bến thủy nội địa, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Công văn số 3213/UBND-XD ngày 19/5/2016 về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau kiểm tra, rà soát, xem xét các bến khách ngang sông đủ điều kiện trình UBND tỉnh chấp thuận bổ sung quy hoạch tại Công văn số 6464/UBND-XD ngày 22/9/2016.

Qua rà soát, Bến phà Ngã 5 Vàm Bướm nối liền giữa xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình và xã An Xuyên, thành phố Cà Mau không có trong quy hoạch được phê duyệt. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND thành phố Cà Mau và UBND huyện Thới Bình tiếp tục rà soát những vị trí cần thiết mở bến khách ngang sông (trong đó có Bến phà Ngã 5 Vàm Bướm) để tổng hợp trình UBND tỉnh bổ sung quy hoạch và hướng dẫn thủ tục cấp phép hoạt động theo quy định.

b) Tại địa bàn xã Tân Lộc Đông vừa qua có 4 cháu bị bệnh sốt xuất huyết, khi điều trị trở về nhà Phòng khám đa khoa Hồng Đức đề nghị người dân phải trực tiếp lên báo cáo với chính quyền xã là không phù hợp. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế quan tâm quản lý hoạt động của các bệnh viện, phòng khám tư nhân; khi xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh viện, phòng khám phải có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc khoanh vùng dịch bệnh, tránh lây lan cho người dân trong khu vực.

Trả lời: Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm, gây dịch. Theo quy định của ngành y tế thì tất cả các trường hợp mắc bệnh trên đều được quản lý, theo dõi, điều trị và xử lý ngăn chặn dịch. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh (kể cả y tế tư nhân) có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và báo cáo danh sách bệnh nhân theo hệ thống ngành. Trường hợp 4 cháu ở xã Tân Lộc Đông mắc sốt xuất huyết được điều trị tại Phòng khám đa khoa Hồng Đức, cơ sở này đã có báo cáo đến hệ thống y tế dự phòng để thông báo cho y tế xã Tân Lộc Đông. Nhân viên của Phòng khám đa khoa Hồng Đức đề nghị gia đình bé về báo lại cho địa phương tại nơi cư trú để sớm can thiệp ngăn dịch là cần thiết nhưng hướng dẫn báo cáo cho trạm y tế hoặc nhân viên y tế khám, áp chứ không báo về UBND xã. UBND tỉnh giao Sở Y tế yêu cầu Phòng khám đa khoa Hồng Đức thực hiện đúng quy định; đồng thời, nhắc nhở các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh cùng thực hiện đúng quy định hiện hành.

c) Cử tri ấp 4, xã Tân Lộc Đông: Yêu cầu tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu mở cống Hộ Phòng và cống Láng Trâm để điều tiết nước cho nhân dân nuôi trồng thủy sản kịp thời, vì xã Tân Lộc Đông thuộc tỉnh Cà Mau và giáp xã Phong Thạnh Tây, Phong Thạnh Tây B và Phong Thạnh thuộc tỉnh Bạc Liêu là đất chuyên nuôi trồng thủy sản.

Trả lời: Cống Láng Trâm và cống Hộ Phòng thuộc địa phận tỉnh Bạc Liêu. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả làm việc với cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu, cống Láng Trâm đang được điều tiết mở 02 chiều để phục vụ nuôi thủy sản, trừ trường hợp nước phía hạ lưu dâng cao, cống được điều tiết đóng mở 01 chiều; cống Hộ Phòng được mở 02 chiều với tần suất 02 lần/tháng, mỗi lần mở 02 ngày theo mực nước thủy triều, nhằm tránh ảnh hưởng đến sản xuất lúa khu vực phía Bắc tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, khi mực thủy triều và độ mặn phía hạ lưu ổn định, Ban Chỉ đạo điều tiết nước tỉnh Bạc Liêu sẽ chỉ đạo đóng mở cống Hộ Phòng 02 chiều. Thời gian tới, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát sao tình hình sản xuất khu vực xã Tân Lộc Đông, phối hợp chặt chẽ, đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu có kế hoạch đóng mở cống thích hợp, để phục vụ sản xuất của nhân dân.

2. Câu hỏi: *Cử tri ấp 8, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình phản ánh về việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Các y, bác sĩ khám chữa bệnh ít quan tâm và chỉ khám qua loa đại khái, chỉ cho thuốc về uống, bệnh nhân không hết bệnh nên phải đi tuyến trên khám bệnh thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối (bệnh nhân Nguyễn Văn Đê, ấp 8 xã Tân Lộc Bắc). Yêu cầu chỉ đạo ngành y trong toàn tỉnh cũng như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cần quan tâm trong việc khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế cho nhân dân, xử lý trách nhiệm với tập thể, cá nhân khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nêu trên.*

Trả lời: Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra, chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Cà Mau nói riêng, các bệnh viện khác trong tỉnh nói chung chấn chỉnh vấn đề này. Khi người bệnh đến khám bệnh thì y, bác sĩ, điều dưỡng phải chu đáo, tận tình, khám bệnh toàn diện. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong đó có tinh thần, thái độ phục vụ. Phản ánh của cử tri về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Đê mới chỉ nêu tên người bệnh, không nêu rõ thông tin cụ thể về bác sĩ, hồ sơ

bệnh lý bệnh nhân nên việc kiểm tra, kiểm đếm gặp một số khó khăn. Rất mong cử tri khi gặp trường hợp tương tự cần phản ánh thông tin chi tiết, cụ thể hơn.

3. Câu hỏi: *Cử tri xã Hồ Thị Kỳ, huyện Thới Bình phản ánh: Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) khi bệnh nhân chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau thì người bệnh phải chi trả 20% và Quỹ BHYT trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên bệnh nhân có nhu cầu nằm giường dịch vụ người bệnh đã trả toàn bộ chi phí giường dịch vụ nhưng bệnh viện vẫn thu 20% phí giường thường trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện. Mặt khác Bệnh viện đa khoa Cà Mau có tình trạng quá tải, có lúc 02 bệnh nhân nằm chung 01 giường nhưng bệnh viện vẫn thu mỗi người 01 giường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra, xử lý tình trạng này.*

Trả lời: Theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu điều trị theo yêu cầu theo hình thức Hợp đồng BOT, cạnh Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã tổ chức khu điều trị theo yêu cầu do Công ty Cổ phần Dịch vụ 200 giường chịu trách nhiệm thực hiện (không phải do Bệnh viện đa khoa Cà Mau tổ chức). Tại Điều 7 Hợp đồng ký tắt Dự án khu dịch vụ 200 giường theo hình thức hợp đồng BOT ký ngày 15/01/2014 giữa Sở Y tế Cà Mau và chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Dịch vụ 200 giường, giao cho Bệnh viện đa khoa Cà Mau thực hiện chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại đây. Đối với bệnh nhân có BHYT nằm viện, Công ty Dịch vụ 200 giường chỉ thu tiền giường bệnh bằng số tiền đã trừ đi phần thanh toán của BHYT. Hiện tại Sở Y tế đã thành lập Tổ kiểm tra hoạt động tài chính của một số bệnh viện trong đó có Bệnh viện đa khoa Cà Mau, khi phát hiện sai sót Sở Y tế sẽ chỉ đạo xử lý ngay.

Việc quá tải tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau: Trong những năm qua, ngành Y tế cũng đã chỉ đạo các bệnh viện đề xuất các giải pháp khắc phục để người bệnh không nằm giường ghép; hiện một số bệnh viện đã đăng ký không để người bệnh nằm giường ghép quá 24 giờ từ khi nhập viện. Theo hướng dẫn tại Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc thì khi 02 bệnh nhân nằm cùng giường chỉ tính chi phí ngày giường bệnh mỗi người 50%. UBND tỉnh đã giao Sở Y tế Cà Mau tiếp tục làm việc với Bệnh viện đa khoa Cà Mau và Công ty Dịch vụ 200 giường để chấn chỉnh lại những vấn đề không phù hợp mà cử tri phản ánh; trước mắt là việc tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đầu tư trang thiết bị, giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc tại bệnh viện để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

4. Câu hỏi: *Cử tri thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển phản ánh: Người dân thị trấn Rạch Gốc và xã Tân Ân sống chủ yếu bằng nghề khai thác hải sản và buôn bán. Trên địa bàn còn có Cảng cá Rạch Gốc được đầu tư xây dựng cơ bản, nhưng hiện nay, cửa biển Rạch Gốc bị bồi lấp, tàu thuyền ra vào rất khó khăn, dễ bị mắc cạn dẫn đến tai nạn, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản, mua bán của người dân trên địa bàn và hoạt động của Cảng cá Rạch Gốc. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm khảo sát, có kế hoạch nạo vét để cửa biển được thông thoáng, tàu cá ra vào dễ dàng, người dân mua bán được thuận lợi.*

Trả lời: Việc đầu tư nạo vét luồng cho tàu cá ra vào tại cửa biển Rạch Gốc

đã được UBND tỉnh đăng ký trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn chưa được Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương bố trí vốn. UBND tỉnh đang tích cực tranh thủ Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, nếu bố trí được vốn UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong thời gian sớm nhất.

5. Câu hỏi: *Cử tri thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển và cử tri ấp Trung Hưng, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước phản ánh: Hiện nay, nhiều người dân trên địa bàn phải sử dụng điện chia hơi với giá rất cao, việc sử dụng điện chia hơi tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây mất an toàn trong sinh hoạt, sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có kế hoạch khảo sát, đầu tư thêm một số tuyến điện trên địa bàn để bà con tiện sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.*

Trả lời: Việc đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh đã qua được địa phương và ngành điện tranh thủ bằng nhiều nguồn vốn đầu tư lưới điện nhằm phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân (vốn ngân sách địa phương, vốn ngành điện và vốn ODA). Tuy nhiên, do nguồn vốn còn nhiều hạn chế nên chỉ ưu tiên giải quyết nhu cầu bức xúc của nhân dân trong việc giảm tỷ lệ hộ sử dụng điện chia hơi, hộ đồng bào dân tộc, các cụm dân cư tập trung,... Do đó, việc đầu tư lưới điện trong thời gian qua chưa thể phủ kín đến các khu vực thưa, ít dân còn lại trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, đối với khu vực chưa có lưới điện trên địa bàn tỉnh, đã được ngành điện đang triển khai thực hiện đầu tư từ Dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Dự án 2081), với mục tiêu đảm bảo đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn được trực tiếp sử dụng điện lưới quốc gia. Dự án 2081 do ngành điện làm chủ đầu tư, có khối lượng đường dây trung thế là 794,861 km; đường dây hạ thế là 1.847,83 km; trạm biến áp là 1.146 trạm/34.107,5 kVA; cung cấp điện cho 31.095 hộ dân, với tổng vốn đầu tư là 892 tỷ đồng (trong đó, cấp điện cho hộ dân nông thôn là 847 tỷ đồng và cấp điện cho các trạm bơm là 45 tỷ đồng). Qua rà soát danh mục đầu tư lưới điện thuộc Dự án 2081, trên địa bàn ấp Trung Hưng, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, có một số tuyến điện sẽ được đầu tư vào năm 2018. Mặt khác, trong thời gian tới tỉnh cùng ngành điện tiếp tục tranh thủ Trung ương tăng tiến độ bố trí kế hoạch vốn để đầu tư lưới điện nông thôn nhằm sớm đưa điện về phủ kín các địa bàn chưa có điện nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Do vậy, đối với những khu vực vùng lõm chưa có lưới điện đi qua tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh (trong đó có thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển), hiện nay Công ty Điện lực Cà Mau tổng hợp danh mục đầu tư và đã trình Tổng công ty Điện lực miền Nam ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư lưới điện cho người dân, dự kiến sẽ triển khai đầu tư vào đầu năm 2018.

Bên cạnh đó nhằm giải quyết một phần bức xúc của nhân dân, hàng năm Công ty Điện lực Cà Mau tranh thủ từ nguồn vốn khấu hao của ngành điện để đầu tư cấp điện cho cụm dân cư bức xúc, đồng bào dân tộc thiểu số, giảm tỷ lệ chia hơi nhằm phục vụ kịp thời cho sinh hoạt, sản xuất và đảm bảo an toàn trong sử dụng điện của người dân.

6. Câu hỏi: Cử tri xã Khánh Hội, huyện U Minh phản ánh: Tuyến đường từ thị trấn U Minh đến xã Khánh Hội hiện nay bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng gây nhiều khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng trước mắt sớm duy tu, sửa chữa; về lâu dài kiến nghị nâng cấp, mở rộng tuyến này.

Trả lời: Việc duy tu, sửa chữa đường U Minh - Khánh Hội đã được Sở Giao thông vận tải thực hiện hoàn thành trong tháng 01/2017, cơ bản phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Riêng đối với việc nâng cấp, mở rộng toàn tuyến, do chưa cân đối được nguồn vốn, hiện tại chủ đầu tư đang mở rộng gia cố lề từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và đang triển khai đoạn 3 km từ cầu Công Nông và tiếp tục triển khai các đoạn tiếp theo, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ nâng cấp, mở rộng đến cuối tuyến (đến xã Khánh Hội).

7. Câu hỏi: Cử tri xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước phản ánh:

a) Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối ngày càng nặng, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, ô nhiễm nguồn nước, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành có biện pháp, chế tài xử lý và thông báo kết quả xử lý các cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. Mặt khác, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật, còn người dân bị thiệt hại do môi trường bị ô nhiễm có được bồi thường hay không, đề nghị UBND tỉnh thông tin để người dân được rõ.

Trả lời: UBND tỉnh luôn xem công tác đảm bảo vệ sinh môi trường là công việc trọng tâm nên thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở một số nơi; nguyên nhân chủ yếu do việc kiểm soát rác thải sinh hoạt, các hoạt động sản xuất của người dân và doanh nghiệp, hoạt động xả thải của các cơ sở kinh doanh,...

Năm 2016, Tổ kiểm tra liên ngành về môi trường và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ, qua kiểm tra phát hiện 08 trường hợp xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu ra môi trường và đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường tại các cơ sở và yêu cầu thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong năm 2017, UBND tỉnh đề nghị ngành tài nguyên và môi trường đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp; chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở gây ô nhiễm và tác động lớn đến môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các cơ sở xả thải không qua xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu gây ô nhiễm môi trường; kiên quyết đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc đóng cửa các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đồng thời

công khai thông tin cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các hình thức xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách, vốn vay, xã hội hóa về lĩnh vực môi trường,... đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý toàn bộ nước thải của các cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp; quy hoạch cụm công nghiệp có mùi để tập trung các cơ sở phát sinh mùi hôi đặc trưng vào khu sản xuất riêng biệt.

Riêng về việc bồi thường thiệt hại đối với môi trường được quy định tại Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ, theo đó, UBND các cấp và Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do bị ô nhiễm hoặc suy thoái. Công tác xác định thiệt hại đối với môi trường phải được UBND cấp huyện, tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ; tính toán thiệt hại; xác định tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường để yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường (*Tổ chức, cá nhân làm ô nhiễm môi trường, suy thoái phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với môi trường do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục bồi thường thiệt hại*). Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay do ảnh hưởng của nhiều nguồn thải (chất thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và chất thải sinh hoạt,...) nên việc xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường để yêu cầu bồi thường thiệt hại gặp nhiều khó khăn.

b) Tình trạng máy CT, máy Lọc thận Bệnh viện Đa khoa Cà Mau bị hư hỏng và thiếu đã gây ảnh hưởng lớn đến việc điều trị cho bệnh nhân, bệnh nhân đôi khi phải chờ từ sáng đến khuya mới được chạy thận. UBND tỉnh và Sở Y tế cần có giải pháp tích cực để khắc phục tình trạng này.

Trả lời: Vào tháng 10/2010, Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã được trang bị một máy CT scanner (chụp cắt lớp vi tính) từ nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị và tháng 10/2016 tiếp tục bổ sung thêm 01 máy. Trong thời gian sử dụng có lúc bị hư hỏng chậm khắc phục. Từ tháng 01/2017 đến nay chỉ còn 01 máy CT scanner hoạt động. Đối với máy chạy thận nhân tạo, những năm trước đây Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã được trang bị 15 máy, đến tháng 7/2016 được bổ sung thêm 20 máy từ nguồn xã hội hóa. Hiện nay tổng số có 35 máy chạy thận nhân tạo đang hoạt động. Với lượng bệnh nhân cần phải chạy thận quá đông, các máy trên hoạt động hết công suất mà đôi lúc vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Bệnh viện đã bố trí tăng ca và bệnh nhân có sự chờ đợi. Đây là vấn đề hết sức khó khăn hiện nay và tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục vận động xã hội hóa và tranh thủ các nguồn kinh phí sự nghiệp để bổ sung máy chạy thận cho Bệnh viện đa khoa Cà Mau để đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương.

c) Nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của tỉnh, nhưng hiện nay hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Đề nghị tỉnh đầu tư nhiều hơn vào việc nạo vét các kênh, rạch phục vụ nuôi trồng thủy sản của người dân.

Trả lời: Hàng năm, tỉnh Cà Mau được Trung ương hỗ trợ nguồn cấp bù miễn thủy lợi phí ổn định khoảng 155 tỷ đồng. Trong những năm qua, nguồn kinh phí này đã góp phần rất quan trọng cho tỉnh trong việc nạo vét hệ thống kênh rạch

và sửa chữa hệ thống công trên địa bàn các huyện, thành phố Cà Mau. Hiện tại, hệ thống thủy lợi của huyện Thới Bình và U Minh đã được đầu tư cơ bản. Trong năm 2017 và những năm tiếp theo tỉnh sẽ tập trung đầu tư hệ thống thủy lợi cho các huyện thuộc vùng Nam Cà Mau. Đặc biệt là nạo vét hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản.

d) Đề nghị tỉnh tiếp tục đề xuất với Trung ương về quy định hỗ trợ thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn để người dân được tiếp cận nguồn hỗ trợ này, góp phần tháo gỡ khó khăn hiện nay.

Trả lời: Theo kiến nghị của UBND tỉnh, Bộ Tài chính có Công văn số 16620/BTC-NSNN ngày 22/11/2016 yêu cầu thực hiện đúng quy định hiện hành, nhằm đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, chế độ, không để thất thoát, lãng phí, xảy ra tiêu cực, tránh hiện tượng khai khống diện tích, khai khống mức độ thiệt hại để trục lợi. Ngày 09/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (thay thế Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ); UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 739/UBND-NNTN ngày 25/01/2017 yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký kê khai sản xuất ban đầu theo đúng quy định để đảm bảo điều kiện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ khi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Đề nghị bà con nông dân cần chủ động đăng ký sản xuất ngay từ đầu vụ, có xác nhận của chính quyền địa phương để được hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất khi bị thiên tai, dịch bệnh.

8. Câu hỏi: *Cử tri xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, phản ánh:*

a) Cử tri ấp Mai Vinh, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, phản ánh: Chủ phương tiện phà đưa khách từ tuyến Tam Giang Đông - Tam Giang, huyện Năm Căn và qua xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi; tuyến phà kinh 17 xã Tam Giang đi Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển sang xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn thu tiền không đúng quy định; trường hợp khách có nhu cầu đi nhưng không có xe qua cùng và ít người, thì chủ phà không đưa khách qua sông; gây bức xúc cho người dân tại địa phương. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng sớm kiểm tra, xử lý và có biện pháp như: Niêm yết bảng giá cụ thể trên phà để người dân biết và xử lý nghiêm để khắc phục tình trạng như trên nếu vi phạm hoặc không chấp hành.

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở GTVT chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra tất cả các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh, trong đó có bến phà mà cử tri phản ánh, nếu hoạt động không đúng quy định thì kiên quyết xử lý, nếu cố tình vi phạm sẽ đình chỉ hoạt động theo quy định; đồng thời, yêu cầu chủ bến phà niêm yết công khai bảng giá để thu tiền đúng quy định.

b) Cử tri ấp Hố Gùi kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, rà soát, sáp nhập các hội đặc thù, có tính chất tương tự như Hội thủy sản, Hội người tiêu dùng, Hội người tàn tật, ... để tinh gọn bộ máy, nhằm giảm chi phí và hoạt động hiệu quả hơn.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội thì hội

hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động và tuân thủ hiến pháp, pháp luật. Theo khoản 1 Điều 25 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP thì việc chia tách, sáp nhập hội phải do tổ chức hội đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ cho phép chia tách, sáp nhập trên cơ sở đề nghị của Ban lãnh đạo hội.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP thì hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích... nên việc đề nghị UBND tỉnh sáp nhập nhiều tổ chức hội lại là chưa phù hợp quy định.

Hiện nay, hầu hết các hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau hoạt động bằng tự đảm bảo kinh phí, tổ chức. Một số hội được hỗ trợ hoặc được cấp kinh phí theo thực tế yêu cầu nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Riêng đối với các hội có tính chất đặc thù được giao biên chế và kinh phí, là tổ chức hội được thành lập có hệ thống từ Trung ương tới địa phương, có vai trò quan trọng trong đóng góp ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội hoặc hoạt động vì mục tiêu xã hội, nhân đạo (như Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Bảo trợ người tàn tật...) theo quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ... Đối với Hội Thủy sản, Hội Bảo vệ người tiêu dùng không phải hội đặc thù nên không được giao biên chế và kinh phí hoạt động.

c) Cử tri 02 ấp Mai Vinh và Kinh Ba phản ánh: Diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã hiện nay do 02 đơn vị cùng quản lý, đất cấp theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP do xã Tam Giang Đông quản lý; đất cấp theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I quản lý. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xác định thẩm quyền quản lý cụ thể theo hướng đất rừng sản xuất giao UBND xã Tam Giang Đông quản lý; rừng phòng hộ giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I quản lý, để thuận lợi cho người dân trong việc lập các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Trả lời: Thực hiện Nghị định số 163/1999/NĐ-CP của Chính phủ (sau này là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP), UBND tỉnh đã thu hồi 439,2 ha đất của Lâm ngư trường Tam Giang I, thuộc địa giới hành chính xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn giao về UBND xã Tam Giang Đông quản lý, để giao cho hộ dân sử dụng nuôi trồng thủy sản (phần đất mặt tiền tại các khuôn hộ). Đối với lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I, do đơn vị trực tiếp quản lý để thực hiện Quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt, kể cả rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Việc xác định trách nhiệm quản lý đất đai, quản lý rừng nêu trên được thực hiện theo các quy định có liên quan của Chính phủ, không thuộc thẩm quyền quy định của UBND tỉnh, nên UBND tỉnh không thể giao đất rừng sản xuất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I cho Ủy ban nhân dân xã Tam Giang Đông quản lý như đề nghị của cử tri.

d) Cử tri ấp Hố Gùi, phản ánh: Khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, theo quy định tiêu chí về xây dựng nông thôn mới phải có quy hoạch đất dành cho các khu như nghĩa trang nhân dân và khu bãi rác, nhưng hiện nay, trên địa bàn xã Tam Giang Đông và một số xã lân cận chưa có quy hoạch đất dành cho các khu vực này. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ

quan chức năng rà soát, sớm phê duyệt quy hoạch đất dành cho khu nghĩa trang và khu bãi rác, góp phần thực hiện tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và đáp ứng nhu cầu nơi chôn cất cũng như hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường về rác thải trên địa bàn xã.

Trả lời: Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Năm Căn, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 30/10/2013, tại ấp Hồ Gui, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn đã được quy hoạch 02 ha đất dành cho nghĩa trang, nghĩa địa (nghĩa trang từ trần) và 03 ha đất dành cho khu bãi rác. Đề nghị UBND huyện Năm Căn kiểm tra, có kế hoạch chỉ đạo việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định.

9. Câu hỏi: *Cử tri xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, đề nghị UBND tỉnh đầu tư, xây mới cầu trung tâm xã Khánh Hải nằm trên tuyến lộ ô tô về Khu mộ Bác Ba Phi để phù hợp giữa tải trọng của cầu và đường (cầu hiện tại chỉ có tải trọng 2,5 tấn), đáp ứng nhu cầu sản xuất, vận chuyển hàng hóa và tham quan, du lịch của người dân.*

Trả lời: Theo Quy hoạch của huyện Trần Văn Thời thì các cầu trên tuyến đường ô tô về trung tâm xã Khánh Hải có tải trọng 8 tấn, trong đó có cầu trung tâm xã Khánh Hải. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên hiện nay chỉ đầu tư xây dựng cầu Kinh Tư và cầu Lung Tràm với quy mô tải trọng 8 tấn; riêng đối với cầu trung tâm xã Khánh Hải, trước đây do Trung ương Đoàn đầu tư xây dựng, hiện tại vẫn đảm bảo lưu thông tốt, nhưng tải trọng 2,5 tấn. Trong thời gian tới, khi điều kiện ngân sách cho phép, giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời đề xuất UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng mới cầu trung tâm Khánh Hải, để đồng bộ tải trọng khai thác trên toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và tham quan, du lịch của người dân.

10. Câu hỏi: *Cử tri huyện Trần Văn Thời phản ánh: Tuyến lộ Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc hư hỏng, được duy tu, sửa chữa nhiều lần nhưng không đảm bảo chất lượng, mau xuống cấp, gây nhiều khó khăn, mất an toàn cho phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này, đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, có giải pháp khắc phục.*

Trả lời: Tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc đã được duy tu, sửa chữa trên toàn tuyến cơ bản đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Từ năm 2015, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện duy tu, sửa chữa mặt đường và phân lè gia cố đoạn Rạch Ráng - Sông Đốc, đến nay đã hoàn thành; đoạn Tắc Thủ - Rạch Ráng hoàn thành được 10 km, còn lại khoảng 10,5 km dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành.

11. Câu hỏi: *Cử tri xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, đề nghị:*

a) UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ vốn cho huyện, xã xây dựng lộ giao thông nông thôn trên địa bàn; sửa chữa các tuyến lộ hư hỏng, xuống cấp và xây dựng một số cầu nối các tuyến dân cư bị chia cắt để người dân được đi lại thuận tiện, dễ dàng.

Trả lời: Theo phân cấp, việc đầu tư xây dựng giao thông nông thôn thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện. Vì vậy, UBND tỉnh giao UBND huyện

Đầm Dơi trên cơ sở nguồn vốn ngân sách huyện và ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư hàng năm (trong đó có nguồn hỗ trợ đầu tư xây dựng giao thông nông thôn) lựa chọn danh mục công trình bức xúc, cấp thiết theo thứ tự ưu tiên để đầu tư phù hợp với khả năng cân đối vốn, trong đó lưu ý quan tâm đến công tác duy tu, sửa chữa các công trình giao thông nông thôn để đảm bảo an toàn giao thông. Trong năm 2017, nếu có nguồn vốn bổ sung, tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ thêm cho các huyện, thành phố để đầu tư xây dựng giao thông nông thôn nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu lưu thông, đi lại của người dân.

b) UBND tỉnh xem xét, xây dựng thêm 01 cây cầu song song với cầu Dương Thị Cẩm Vân tại thị trấn Đầm Dơi, hoặc mở rộng mặt cầu Dương Thị Cẩm Vân hiện hữu, vì hiện nay cây cầu này bắc qua trung tâm chợ Đầm Dơi, lưu lượng xe rất lớn, nhưng có khẩu độ nhỏ, giờ cao điểm thường gây ách tắc giao thông, mất an toàn.

Trả lời: Hiện nay, cầu Rạch Sao 2 tại thị trấn Đầm Dơi đã thi công hoàn thành, đảm bảo lưu thông cho 02 làn xe ô tô, kết nối giao thông thông suốt từ thành phố Cà Mau đến thị trấn Đầm Dơi. Riêng cầu Dương Thị Cẩm Vân nằm trên tuyến đường nội ô thị trấn, kết nối khu vực trung tâm chợ Đầm Dơi; việc xây dựng thêm 01 cầu song song hoặc mở rộng mặt cầu Dương Thị Cẩm Vân hiện hữu như ý kiến phản ánh của cử tri là cần thiết nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn.

Hiện tại, mặt cầu Dương Thị Cẩm Vân phân xe chạy rộng 4,0 m, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Đầm Dơi phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, có giải pháp mở rộng mặt cầu đảm bảo 02 làn xe ô tô lưu thông trong thời gian tới.

c) UBND tỉnh có giải pháp bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm trường hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh xả thải ô nhiễm chưa qua xử lý ra sông rạch, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước.

Trả lời: Để kiểm soát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường và Tổ kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường trong việc kiểm tra đột xuất, không thông báo trước đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm xả nước thải không qua xử lý gây ô nhiễm môi trường. Trong năm 2016, tỉnh đã tổ chức thanh, kiểm tra đối với 76 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 21 cơ sở với số tiền 1,2 tỷ đồng; qua đó yêu cầu chủ cơ sở nghiêm túc khắc phục các hành vi vi phạm, cam kết vận hành liên tục hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải phải đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường. Để tiếp tục kiểm soát tình hình gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp chủ yếu sau đây:

- Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại khu vực công cộng, các tuyến

sông rạch, các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường) tăng cường hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường trong công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các cơ sở xả nước thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn môi trường.

- Thực hiện tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô xả thải từ 500 m³/ngày đêm trở lên và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát chặt chẽ việc vận hành hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở.

- Tập trung rà soát công nghệ sản xuất và phương án xử lý chất thải của các cơ sở, yêu cầu chủ cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và loại bỏ dần những công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường; đồng thời tổ chức điều tra, đánh giá tác động của các nguồn thải công nghiệp vào sông, kênh và khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh để có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các sự cố môi trường xảy ra gây thiệt hại đến đời sống người dân.

- Kiểm tra tiến độ thi công các công trình xử lý chất thải, biện pháp bảo vệ môi trường để đảm bảo dự án đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa vào vận hành chính thức, nhằm hạn chế tình trạng xả thải từ hoạt động sản xuất ra môi trường nhưng không xử lý theo quy định.

12. Câu hỏi: Cử tri xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, phản ánh:

a) Việc triển khai thực hiện Dự án Đê biển Tây quá chậm, đề nghị UBND tỉnh thông tin tiến độ thực hiện để người dân nắm rõ hơn.

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 15/4/2013, thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 - 2018, tổng mức đầu tư khoảng 1.697 tỷ đồng. Kế hoạch vốn được bố trí đến nay là 538,8 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) và ngân sách địa phương.

Do nguồn vốn Trung ương bố trí hạn chế nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Thời gian qua và hiện nay, tỉnh thường xuyên kiến nghị Trung ương bố trí thêm nguồn vốn, kể cả vốn vay ODA của nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, khi được bổ sung nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương thực hiện dự án, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

b) Đất sản xuất của Công an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cái Nước (trên địa bàn xã Nguyễn Việt Khái) trước đây tỉnh có hứa sẽ thu hồi và xét cấp lại cho người dân sản xuất, cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết việc này có thực hiện hay không và thông tin đến cử tri được biết.

Trả lời: Qua kiểm tra, đến nay Công an huyện Cái Nước, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cái Nước đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sào Lưới

tổ chức thanh lý hợp đồng thuê khoán đất rừng tại xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 200/UBND-NN ngày 12/01/2016 và chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 479-CV/TU ngày 10/10/2016 và Công văn số 480-CV/TU ngày 10/10/2016. Yêu cầu UBND huyện Phú Tân phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sào Lưới kiểm tra, rà soát, thống kê các hộ dân đã nhận đất rừng của các đơn vị sản xuất tự túc, qua đó xét chọn các hộ dân phù hợp với đối tượng được giao đất rừng, để xét cho các hộ này hợp đồng giao khoán, theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 200/UBND-NN nêu trên và các văn bản khác có liên quan.

c) Hiện nay các điểm bán bảo hiểm đối với xe gắn máy có nhiều mức giá khác nhau; trong khi đó, khi có sự cố, tai nạn việc hỗ trợ, bồi thường bảo hiểm còn nhiều bất cập. Đề nghị UBND tỉnh cho biết công tác quản lý đối với các điểm bán bảo hiểm; việc thực hiện hỗ trợ, bồi thường bảo hiểm và hình thức xử lý các công ty, doanh nghiệp không thực hiện bồi thường bảo hiểm như thế nào.

Trả lời: Về mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính (trong đó xe mô tô 02 bánh từ 50 cc trở xuống phí bảo hiểm là 55.000 đ/năm, trên 50 cc phí bảo hiểm là 60.000 đ/năm). Vì vậy, chủ xe gắn máy phải thực hiện đóng mức phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm không được phép thu vượt mức phí do Bộ Tài chính ban hành. Việc bồi thường bảo hiểm khi có sự cố, tai nạn xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường cho chủ xe cơ giới, hồ sơ bồi thường thực hiện đúng quy định tại Điều 14 Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi không tuân thủ mức phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định, thì thanh tra tài chính và thanh tra chuyên ngành liên quan thuộc Bộ Tài chính thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ.

Công tác quản lý đối với doanh nghiệp bán bảo hiểm thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính được quy định tại khoản 6 Điều 21 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ “Bộ Tài chính trực tiếp hoặc chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”. Căn cứ Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm “Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”. Như vậy, các điểm bán bảo hiểm (đại lý bảo hiểm) chịu sự quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm và hoạt động theo điều kiện được quy định tại Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Việc tham gia bảo hiểm thực hiện trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm dân sự (Giấy chứng nhận bảo hiểm) giữa chủ xe gắn máy và doanh nghiệp bảo hiểm. Đối với trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không thực hiện bồi thường bảo hiểm theo hợp đồng giao kết, thì mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm, nếu không giải quyết bằng thương lượng giữa các bên liên quan thì được đưa ra tòa án để giải quyết

theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.

Đối với nội dung phản ánh của cử tri nêu trên, UBND tỉnh tiếp thu và có văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ Tài chính để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý bảo hiểm trong thời gian tới được chặt chẽ hơn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa IX. UBND tỉnh kính mong Quý vị đại biểu HĐND, các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết. Thay mặt UBND tỉnh, xin gửi đến Quý vị đại biểu HĐND, cùng toàn thể bà con cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh (VIC);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh (VIC);
- HĐND, UBND huyện, thành phố (VIC);
- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh (tuyên truyền);
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- CV các khối (VIC);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Quân